



## เรื่อง ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับโครงการทุนการศึกษา

### (Privacy Notice for Scholarship Program)

บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า "บริษัทฯ") ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะที่เป็นผู้ขอรับทุนการศึกษาและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการทุนการศึกษาของบริษัทฯ ("ท่าน") และเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่า บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและปฏิบัติตามข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ตลอดจนพระราชกฤษฎีกา กฎ ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ มาตรการ แนวทางการดำเนินการ คำสั่ง ที่ออกตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ("กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล") บริษัทฯ จึงได้จัดทำประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับโครงการทุนการศึกษามันขึ้น ("ประกาศ") เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (ต่อไปเรียกว่า "การประมวลผลข้อมูล" หรือ "การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล") ซึ่งอาจเกิดขึ้น ตลอดจนแจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และช่องทางการติดต่อบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

#### 1. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

โดยทั่วไปแล้ว บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับไว้ในประกาศฉบับนี้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย ได้แก่

- 1.1 แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้รับจากท่านโดยตรง เช่น
  - 1.1.1 จากการที่ท่านกรอกข้อมูลส่วนบุคคลในแบบฟอร์มเอกสารหรือผ่านแอปพลิเคชันที่บริษัทฯ กำหนดไว้
  - 1.1.2 จากการสอบถามจากท่านผ่านช่องทางติดต่อของบริษัทฯ เช่น โทรศัพท์ อีเมล ไลน์ (LINE) หรือช่องทางอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  - 1.1.3 จากการที่บริษัทฯ ขอให้ท่านส่งเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบริษัทฯ
- 1.2 แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้รับจากแหล่งอื่น เช่น หน่วยงานของรัฐ โรงเรียน สถาบันการศึกษา คุณครู อาจารย์ ผู้รับรอง ผู้ปกครอง มิตา มารดา โดยอาจเป็นข้อมูลใดที่ได้จากการติดต่อทางโทรศัพท์ และข้อมูลที่ได้จาก หรือเกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมโครงการ

#### 2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ดำเนินการเก็บรวมนั้น มีดังต่อไปนี้

- 2.1 ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ อายุ
- 2.2 ข้อมูลติดต่อ เช่น เบอร์โทรศัพท์
- 2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาและการทำงาน เช่น รหัสนักศึกษา สถาบันการศึกษา วุฒิการศึกษา ผลการเรียน เกียรติบัตร
- 2.4 ข้อมูลในเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น สำเนาสูติบัตร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาเอกสารรับรองบุตร สำเนาทะเบียนบ้าน

บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด  
NS-Siam United Steel Co.,Ltd.



# NIPPON STEEL

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลแบบความอ่อนไหวของท่านบางประเภท เช่น ข้อมูลศาสนาที่ระบุในบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อใช้ในการทำสัญญากับท่านและการยืนยันตัวตน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลประเภทนี้ โดยไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านเว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้สามารถกระทำได้

ในกรณีที่บริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทฯ บริษัทฯ อาจปฏิเสธการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

### 3. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ในการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ บริษัทฯ อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และฐานทางกฎหมาย โดยบริษัทฯ ได้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยใช้ฐานทางกฎหมายดังต่อไปนี้

ฐานทางกฎหมาย	วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
<p>ฐานสัญญา (Contract)</p> <p>ฐานประโยชน์อันชอบธรรม (Legitimate Interest)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ เพื่อการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ การสัมภาษณ์ การคัดเลือกผู้ที่จะได้รับทุน การคัดกรองประวัติ การติดต่อ เพื่อดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการสมัครเข้าร่วมโครงการ และการพิจารณาให้ทุน</li> <li>○ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินและให้คะแนน เพื่อการพิจารณาให้ทุน</li> <li>○ เพื่อการติดต่อสอบถามหรือยืนยันข้อมูล การตรวจสอบประวัติ การศึกษา ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครทุน ไม่ว่าจะจากการพิจารณาข้อมูลที่ได้รับจากผู้สมัครทุน หรือจากผู้เข้าร่วมโครงการ</li> </ul>

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ข้อมูลไว้กับบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ อาศัยฐานทางกฎหมายโดยไม่ได้อาศัยความยินยอม แต่หากในบางกรณีที่บริษัทฯ ไม่อาจใช้ฐานทางกฎหมายหนึ่งใดได้ เช่น กรณีที่กฎหมายกำหนดให้จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแบบอ่อนไหว เป็นต้น บริษัทฯ จะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน

### 4. บุคคลที่บริษัทฯ อาจเปิดเผย และ/หรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ อาจเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกภายในต่างประเทศ เพื่อให้บุคคลเหล่านี้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในประกาศฉบับนี้ บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานของรัฐ โรงเรียน สถาบันการศึกษา คุณครู อาจารย์ ผู้รับรอง ผู้ปกครอง มิตร มาตราที่เกี่ยวข้องกับท่าน ผู้พัฒนาระบบสารสนเทศ ผู้ตรวจสอบบัญชี และบุคคลอื่นที่จำเป็นเพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการใด ๆ ตามวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้

### 5. การเก็บรักษา และระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

5.1 บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่จำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเราจะทำลายหรือไม่ระบุข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทันทีที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่า:

5.1.1 วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่ตรงกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้อีกต่อไป

บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด  
**NS-Siam United Steel Co.,Ltd.**

สำนักงานใหญ่/โรงงาน : 12 ซอย จี 2 ถนนปภังกรสงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 โทรศัพท์ 0 3868 5144 / 0 3868 5155  
Head Office/Factory : 12 Soi G2, Pakorn Songkrohraj Road, Maptaphut, Muang, Rayong 21150 Thailand Tel : +66 3868 5144 / +66 3868 5155  
สำนักงานขาย : 695/1 หมู่ที่ 12 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0 2700 4400-4  
Sales Office : 695/1, Moo 12, Bang Kaeo, Bang Phli, Samut Prakan 10540 Thailand Tel: +66 2700 4400-4



# NIPPON STEEL

5.1.2 ไม่จำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือธุรกิจอีกต่อไป

5.1.3 ไม่มีเหตุอันจะอ้างประโยชน์อันชอบธรรมในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้อีกต่อไป

5.2 หากความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างท่านและบริษัทฯ ถูกเพิกถอนหรือสิ้นสุดลง เราอาจจัดเก็บ ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปได้ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือภายใต้กฎหมายอื่นที่บังคับใช้ ทั้งนี้ เราอาจทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

## 6. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะเคารพสิทธิของท่านและจะดำเนินการตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลของท่านภายใต้สถานการณ์บางประการ อย่างทันท่วงที โดยท่านมีสิทธิดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้

### 6.1 สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ หรือขอให้บริษัทฯ เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม

### 6.2 สิทธิขอรับหรือส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น

ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่ท่านได้ให้แก่บริษัทฯ ตามความยินยอมหรือความจำเป็นตามสัญญาหรือคำขอที่ท่านได้ทำไว้แก่บริษัทฯ หรือตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนดในกรณีที่บริษัทฯ ได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติรวมทั้งมีสิทธิ (1) ขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และ (2) ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้

### 6.3 สิทธิขอคัดค้าน

ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ได้ ในกรณีที่ (1) บริษัทฯ เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเนื่องจากความจำเป็นในการปฏิบัติการกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัทฯ หรือการใช้สิทธิของภาครัฐ หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น (2) บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง หรือ (3) บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่เป็นการจำเป็นเพื่อดำเนินการกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัทฯ

### 6.4 สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวท่านได้ ในกรณีที่ (1) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นที่บริษัทฯ จะต้องเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ (2) ท่านถอนความยินยอมและบริษัทฯ ไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้อีกต่อไป (3) ท่านคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมเนื่องจากความจำเป็นในการปฏิบัติการกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัทฯ หรือการใช้สิทธิของภาครัฐ หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น และบริษัทฯ ไม่อาจปฏิเสธการคัดค้านดังกล่าวได้ (4) ท่านคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง หรือ (5) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วย

บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด  
**NS-Siam United Steel Co.,Ltd.**

สำนักงานใหญ่/โรงงาน : 12 ซอย จี 2 ถนนปรองดองสงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลบางตาพูด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 โทรศัพท์ 0 3868 5144 / 0 3868 5155  
Head Office/Factory : 12 Soi G2, Pakorn Songkrohraj Road, Maptaphut, Muang, Rayong 21150 Thailand Tel : +66 3868 5144 / +66 3868 5155  
สำนักงานขาย : 695/1 หมู่ที่ 12 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0 2700 4400-4  
Sales Office : 695/1, Moo 12, Bang Kaeo, Bang Phli, Samut Prakan 10540 Thailand Tel: +66 2700 4400-4

Long 01

กฎหมาย ทั้งนี้ เว้นแต่บริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย การก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการใช้หรือปกป้องสิทธิเรียกร้องของบริษัทฯ

#### 6.5 สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่ (1) บริษัทฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบตามคำขอใช้สิทธิแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน (2) บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (3) บริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลนั้น เพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดแล้ว แต่ท่านประสงค์จะให้บริษัทฯ เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ของท่านตามกฎหมาย หรือ (4) ท่านประสงค์จะให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เนื่องจากอยู่ในระหว่างการพิสูจน์หรือตรวจสอบค่าคัดค้านข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

#### 6.6 สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง

ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

#### 6.7 สิทธิในการขอถอนความยินยอม

หากท่านได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะก่อนหน้าหรือภายหลังวันที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลบังคับใช้ ท่านมีสิทธิที่จะขอถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ เมื่อใดก็ได้ตลอดเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในการเก็บรักษาของบริษัทฯ นอกเสียจากจะถูกจำกัดโดยกฎหมายหรือท่านยังคงอยู่ภายใต้สัญญาที่ยังมีผลใช้บังคับ อย่างไรก็ตาม การถอนความยินยอมของท่านจะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ไว้ก่อนหน้าแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย อีกทั้งการถอนความยินยอมของท่านอาจทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการตามสัญญาหรือคำขอของท่านต่อไปได้ บริษัทฯ จึงอาจต้องยุติความสัมพันธ์ที่มีอยู่ และ/หรือสัญญาที่ท่านมีกับบริษัทฯ

#### 6.8 สิทธิร้องเรียน

ท่านมีสิทธิร้องเรียนไปยังหน่วยงานหรือผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ในกรณีที่บริษัทฯ หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของบริษัทฯ หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กรณีที่ท่านประสงค์จะใช้สิทธิประการใดตามข้อ 6.1 ถึง 6.7 ดังกล่าวข้างต้น ท่านสามารถทำคำขอไปยังบริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ กำหนด เมื่อได้รับคำขอจากท่านแล้ว บริษัทฯ จะพิจารณาคำขอของท่านตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด และจะดำเนินการตามคำขอของท่านให้แล้วเสร็จและแจ้งผลการพิจารณาและการดำเนินการให้ท่านทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับคำขอและเอกสารประกอบการดำเนินการตามคำขอครบถ้วนแล้ว

ในกรณีที่ท่านใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว อาจทำให้บริษัทฯ ไม่อาจทำตามคำขอของท่านบางอย่างในระหว่างที่บริษัทฯ พิจารณาหรือดำเนินการตามคำขอของท่านได้

บริษัทฯ จะไม่คิดค่าธรรมเนียมจากท่านอันเนื่องมาจากการขอใช้สิทธิดังกล่าว เว้นแต่ หากบริษัทฯ เห็นว่าการขอใช้สิทธิของท่านเป็นการใช้สิทธิมากเกินไปหรือไม่เป็นเหตุอันสมควรอื่นใด บริษัทฯ อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามคำขอของท่าน ตามอัตราที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด และท่านสามารถขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ นับตั้งแต่วันที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับเป็นต้นไป

ในกรณีที่ท่านขอให้บริษัทฯ ลบ ทาลาย กำจัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ระงับการใช้ชั่วคราว แปลงข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ หรือถอนความยินยอม อาจทำให้เกิดข้อจำกัดกับบริษัทฯ ในการดำเนินการตามสัญญาจ้างหรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งนี้ การใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต้องการเข้าดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอ

บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด  
**NS-Siam United Steel Co.,Ltd.**

สำนักงานใหญ่/โรงงาน : 12 ซอย ซี 2 ถนนปิ่นเกล้าสังเคราะห์ราษฎร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 โทรศัพท์ 0 3868 5144 / 0 3868 5155  
Head Office/Factory : 12 Soi G2, Pakorn Songkrohraj Road, Maptaphut, Muang, Rayong 21150 Thailand Tel : +66 3868 5144 / +66 3868 5155  
สำนักงานขาย : 695/1 หมู่ที่ 12 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0 2700 4400-4  
Sales Office : 695/1, Moo 12, Bang Kaeo, Bang Phli, Samut Prakan 10540 Thailand Tel: +66 2700 4400-4

ดง ๑



## 7. แนวทางพื้นฐานในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

7.1 บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในสภาพแวดล้อมที่ถูกล้อมรั้ว ได้รับการปกป้องจากการเข้าถึง การใช้หรือการเปิดเผยที่ไม่ได้รับอนุญาต บริษัทฯ จะคงไว้ซึ่งมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการเชิงองค์กร (administrative safeguard) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (technical safeguard) และมาตรการป้องกันทางกายภาพ (physical safeguard) ในการป้องกันการเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลงแก้ไข และการเปิดเผยที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายของข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ

7.2 บริษัทฯ จะนำมาตรการด้านความปลอดภัยต่างๆ มาใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของบริษัทฯ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้จะถูกเก็บไว้ในเครือข่ายที่มีความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลจำนวนจำกัดเท่านั้น ซึ่งจะเป็นบุคคลที่มีสิทธิพิเศษในการเข้าถึงระบบดังกล่าว และต้องปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นความลับ ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อนทั้งหมดที่ท่านให้ นั้นจะถูกนำไปเข้ารหัสไว้ในฐานข้อมูลของบริษัทฯ เพื่อให้เข้าถึงได้เฉพาะตามที่ระบุข้างต้นเท่านั้น

## 8. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์เดิม

บริษัทฯ มีสิทธิในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิม หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้บริษัทเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไป ท่านสามารถแจ้งบริษัทฯ เพื่อขอถอนความยินยอมของท่านเมื่อใดก็ได้

## 9. การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศฉบับนี้ อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในแต่ละคราว โดยบริษัทฯ จะแสดงฉบับที่เป็นปัจจุบันไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

## 10. ติดต่อบริษัทฯ

หากท่านมีคำถาม ข้อสงสัย หรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อบริษัทฯ ได้ที่

**เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer)**

**บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด**

**ที่อยู่: เลขที่ 12 ซ.จี 2 ถ.ปกรณสงเคราะห์ราษฎร์ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150**

**หมายเลขโทรศัพท์ : 038-685155**

**อีเมลแอดเดรส : [privacy\\_info@ns-sus.com](mailto:privacy_info@ns-sus.com)**

ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2568  
บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด

(นายแมนสรอง คล้ายมณี)  
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด  
**NS-Siam United Steel Co.,Ltd.**